



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งที่ ๕๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด ปฏิบัติราชการแทนเพื่อให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการสั่งการ อนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การขออนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ



ที่ นม ๗๗๕๐๑ /ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ

เรียน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งอรุณ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งอรุณ ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ (การมอบอำนาจ) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณได้ดำเนินการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จำนวน ๕ รายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุมัติ และการอนุมัติ ในเรื่องที่ทำให้บริการประชาชนโดยตรง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง www.thungaroon.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต พงศ์พิชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ที่ นม ๗๗๕๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง/ผอ.กองการศึกษาฯ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการนั้นไป และอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
ความประทับใจที่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกอย่าง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และ
สร้างความประทับใจในการบริการของ เจ้าหน้าที่ทุกคน จึงขอมอบอำนาจของ นายก.อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติ
ราชการแทน ในการปฏิบัติราชการ การบริการประชาชน นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติการปฏิบัติราชการ ใน
การบริการประชาชน และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตามบัญชีการมอบอำนาจที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวอันณัฎฐ์ วีรภัทรชยงกูร)

นักทรัพยากรบุคคล

(นางจิรานัน วัฒน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

-ทราบ

๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด

๒. ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง

๔. ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ที่ ๕๒๘/๒๕๕๘

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน

.....

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมอบ
อำนาจให้ นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั่งการ อนุญาตและการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการมอบ
อำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณทราบทุก
สามสิบวัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สิบเอก

(พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แบบท้ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ที่ ๕๒๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.๔.ม. ๓๓, ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อไปอนุญาตและเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท)	
๒	อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะรับประทานอาหาร (ตาม ม.๔.ม. ๓๓, ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อไปอนุญาตและเลิกกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(๒๐๐ ตร.ม.)	
๓	อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ตาม ม.๔.ม. ๔๑, ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อไปอนุญาตและเลิกจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	
๔	อนุญาตจัดตั้งตลาด (ตาม ม.๔.ม. ๓๔, ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อไปอนุญาตและเลิกกิจการตลาด	
๕	อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงหรือโอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.๔.ม. ๒๕, ม.๒๗ และ ม.๔๐ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาต /รับ การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	